

(P'ปลัด)

คำกล่าวรายงานเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

กราบเรียน ท่าน สันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
ท่าน คณะอาจารย์ ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
กศน. ทุกท่าน
ท่าน.....
ฯลฯ

กระผม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอ
กราบขอบพระคุณ ท่าน สันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่

แม้ว่าปัจจุบันการอุปโภคบริโภคมีปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
ประชากรในเขตตำบลโนนธาตุ ที่เน้นความสะดวกสบาย บริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารตามสั่ง
ประกอบกับสินค้าต่างๆ ก็มีบรรจุภัณฑ์หลายชั้น หลายห่อ ร้านค้ากิจการต่าง ๆ ก็เน้นรูปลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์ด้วยการห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลายมักจะเป็น
วัสดุที่ผลิตจากพลาสติก, หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก แต่การดำเนินการตาม
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ตลอดจนมี
วิธีและแนวทางการสร้างมูลค่าจากขยะ จนเกือบทุกหมู่บ้านในตำบลโนนธาตุมีกองทุนขยะเพื่อเป็น
งบดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนตำบลโนน
ธาตุแยกขยะและกำจัดได้เกือบ ร้อยละ 100 ทั้งขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย, ขยะอินทรีย์ ฯลฯ
แต่ขยะบางชนิดที่ย่อยสลายยาก แล้วยังไม่มีมูลค่าสูงหรือไม่มีมูลค่า หากไม่ได้แปรรูปหรือประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าก่อนขายหรือนำไปใช้ได้

ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชนด้วยหลัก 3 R's
หรือสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และเพิ่มพลังชุมชน ด้วย
หลักการ Reuse โดยการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ เป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายหรือใช้ใน
ครอบครัว เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง การบริหารจัดการขยะแบบครบรูปแบบตามหลัก 3 R's
ประชาชนลดรายจ่ายหรือมีรายได้จากการใช้หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะ อีกทั้งเพื่อ
ดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด “โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ด้วยการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่)
ประจำปี 2563” ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน

(จันทนาชย)

คำกล่าวเปิด

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

ท่าน คณะอาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
กศน. ทุกท่าน

ท่าน และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้

จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า ปัญหาขยะไม่ใช่เป็นปัญหาระดับชุมชน หมู่บ้าน
จังหวัด หรือประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและเห็น
ความสำคัญที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้า และพยายามหาวิธี แนวทาง ตลอดจน
มาตรการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปัญหา ขยะ เหมือนที่ผู้กล่าวรายงานมาแล้วข้างต้น เหมือน
ดังเช่น จังหวัดขอนแก่น เราก็มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม
นโยบาย “จังหวัดสะอาด” ที่เน้นให้ จัดทำ ๓ Rs คือ การลดปริมาณขยะ (Reduce), การใช้ซ้ำ
(Reuse) และการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ก็ได้ถือ
แนวทางนี้ในการจัดการขยะในชุมชน การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนธาตุ จะเห็นได้ว่า เห็นความสำคัญกับประชาชนในทุกกระดับ ที่จะพัฒนาในทุก
ด้าน ตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จนกระทั่งเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือน ความเป็นอยู่ของประชาชน
รวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นับเป็นโอกาสดีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดโครงการและดำเนินการในวันนี้
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการในครั้ง นี้ จะดำเนินการไปด้วยดีและแก้ปัญหาหรือลด
ปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากในชุมชนของเรา ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย,
ประชาชนลดรายจ่ายหรือมีรายได้จากการใช้หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากขยะและยังส่ง
ให้ประชาชนอาจนำไปผลิตจำหน่ายหรือต่อยอดชิ้นงาน จนกลายเป็นอาชีพเสริมได้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บัดนี้
